



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 9

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บุคคัคออกแทนสอบเข้าอุดมศึกษา

เปิดโอกาสเด็กเรียนตามชอบ

● นักวิชาการระบบสอบเข้าอุดมศึกษาเครื่องมือ จัดกลุ่มคนไปพัฒนา ไม่ใช่พัฒนาการศึกษาชาติ เสนอสอบคัดเลือกเข้าสอบเข้าอุดมศึกษา เรียนไม่ได้ก็ให้ออกไป ขณะที่ “สรนิต” และ กระบวนการรับเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ควรเร็วว่า มกราคม เพื่อให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนนานที่สุด สัมพันธ์กับกำหนดการเปิด-ปิดเทอม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สทศ.) จัดสัมมนาการศึกษาเสวนา (ไออีซี ฟอรัม) ครั้งที่ 7 เรื่อง ระบบคัดเลือก เข้าสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โดย รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ กรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ กล่าวว่า ระบบการคัดเลือกเข้าสู่อุดมศึกษาถือว่าเป็นความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อ เร็วๆ นี้มีนักเรียนปลอมใบคะแนนการทดสอบวัด ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา หรือ CU-TEP เพื่อใช้ในการสอบรับตรงของจุฬาฯ ออกฝากนักเรียนว่า ต่อให้ปลอมมาก็ถูกตรวจ สอบได้ออกผู้

ส่วนควมมองว่า การสอบคัดเลือกเข้าเรียน

นั้น เป็นเครื่องมือเพื่อจัดกลุ่มคนไปพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานความถนัด คัดคน ที่พัฒนาได้เร็ว ดี และตรงสาขา เพื่อออกไปเป็น กำลังสำคัญของชาติ แต่ต่างหากการสอบคัดเลือก อย่างเดียวคงพัฒนาการศึกษาชาติทั้งหมดไม่ได้ จึงอยากเสนอให้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเข้า สถาบันอุดมศึกษาใหม่ ใครอยากเข้าเรียนอะไรก็ให้ มาเรียน เมื่อมาเรียนก็ให้สอบออกไป วิธีดังกล่าว เป็นการให้โอกาสและความเสมอภาคแก่ทุกคน

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุภกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า การสอบของ กสพท.ในปีการศึกษา 2559 ก็พบ การทุจริต ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน ซึ่ง เบื้องต้นถือว่ามีความผิดฐานปลอมเอกสาร และ จะแจ้งรายชื่อของผู้ที่ผิดรายนี้ให้สถาบันการศึกษา ที่อยู่ในกลุ่ม กสพท.ได้รับทราบไว้ โดยจะหาวิธีการ บังคับกันการสอบเข้าของ กสพท.ในปี 2560 ทั้งนี้เราน่าจะลองมาใช้วิธีการคัดเลือกใหม่โดยการคัดเลือก ออกแทนการสอบเข้า คือให้เข้ามาเรียนทั้งหมด แล้วมาคัดกรองใครเรียนได้ก็เรียน เรียนไม่ได้ ก็ออกไป

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ถ้าระบบ การสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาเป็นแบบ โทนการสอนในโรงเรียนก็จะเป็นแบบนี้ เพราะ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือเป็นการขึ้นนำการสอน ในโรงเรียน ซึ่งอยากเสนอการเริ่มกระบวนการรับ เข้ามหาวิทยาลัย ไม่เร็วว่าเดือนมกราคม เพื่อให้ นักเรียนอยู่ในห้องเรียนนานที่สุด และต้อง สัมพันธ์กับกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยห้ามจัดสอบวิชาการเอง รวมถึง มหาวิทยาลัยจะรับตรงต้องมีเงื่อนไข

ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธาน คณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชันส์ ของที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า หลายคนมองว่าระบบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้เกิดปัญหานักเรียนวิ่งรอกสอบและเสียค่าใช้จ่าย สูงมาก แต่มองว่าไม่มาจะเป็นเพราะระบบรับตรง น่าจะเป็นปัญหาที่ตัวเด็กมากกว่า ส่วนการจะลด การแข่งขันสูงและลดทวดวิชาได้คือโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาคุณภาพให้ใกล้เคียงกัน ส่วนจะใช้ระบบเอนทรานซ์นั้น เชื่อว่าจะมีคนออกมาไว้อย่างแน่นอน เพราะขึ้นกับการมีทางเลือก

